


ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 	 	9
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 16
อินไซด์	Business		 	 	 18
สรุปการซื้อขาย		 	 	 	 	 19





4 www.HoonInside.com 7  JANUARY  2020



5 www.HoonInside.com 7  JANUARY  2020



6 www.HoonInside.com 7  JANUARY  2020



7 www.HoonInside.com 7  JANUARY  2020



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


บมจ. โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท์ (NOBLE) รบัศกัราชใหม่ 

ดีเดย์วันที่ 7 มกราคม 2564 เทรดหุ้นพาร์ใหม่หุ้นละ 

1 บาท จากเดิมหุ้นละ 3 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง

การซื้อขายบนกระดาน  เล็งขยายฐานนักลงทุน และ

สถาบันทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมปูทางเข้า

ค�านวณในดัชนี SET100 Index ส่วน NOBLE – W2 

จ่อเทรดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมนี้ ตอกย�้า 30 

ปี "Noble"  ปีทองแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายธงชัย บุศราพันธ์  ประธาน
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ร่วมบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้น�าด้าน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยใน

ท�าเล   ชัน้น�าของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เปิด

เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หลัก

ทรัพย์ของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่ราคาพาร์ใหม่ หลังจากได้รับการ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2563 ทีผ่่านมา  มมีติให้เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ของบ

ริษัทฯ ที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 3 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องของการซ้ือ

ขายหุ้นของบริษัทฯ แก่นักลงทุน โดยจ�านวนหุ้น

สามัญของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 456,471,175 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท เป็น 1,369,413,525 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้ 

จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free 

Float) และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบ

ริษทัฯ ให้แก่นกัลงทนุ และเป็นปัจจยัในการส่งเสรมิให้

บรษิทัฯมีคณุสมบัตคิรบถ้วนในการได้รับการพจิารณา

เข้าค�านวณในดัชนี SET100 Index

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 เป็น

วาระครบรอบ 30 ปี ต้ังแต่ก่อต้ังบรษิทัฯมาในปี 2534 

ซึ่งถือเป็นก้าวส�าคัญของ "Noble" จะเป็นปีแห่งการ

เปลี่ยนแปลงสู่การเติบโต และแผนการลงทุนพัฒนา

โครงการ โดยมมีลูค่ากว่า 45,100 ล้านบาท ซึง่สงูสดุ

เป็นประวัติการณ์ รวมถึงได้มีการปรับโครงสร้างผู้

ถือหุ้นใหญ่ ทั้ง 3 รายของบริษัทฯ ในปัจจุบันถือหุ้น

รวมกันประมาณ 50% ประกอบด้วย 1. นาย ธงชัย 

บุศราพันธ์  2. NCROWNE PTE LTD. น�าโดยนาย

แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง และ 3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นการตอกย�้าศักยภาพการบริหารงาน และ

ความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละ

อุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบายการก้าวสู่ TOP 

5ผูน้�าด้านการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ไทยภายในอกี 3 

ปีข้างหน้า พร้อมทัง้เชือ่ว่าจะเป็นการสร้างสีสันความ

น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนให้แก่นักลงทนุในประเทศ 

รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศมากขึน้  

ด้านนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน 
"Noble" กล่าวเพิม่เติมว่า ส�าหรบัความแขง็แกร่ง

ทางฐานะทางการเงินในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งงบ

ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการ

ที่พัฒนาโดยบริษัทฯและโครงการร่วมทุนไว้แล้วก

ว่า 9,000 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของทุน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 

2563 ที่ 1.28 เท่า

นอกจากนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่

ของบรษิทัฯครัง้ที ่2 หรอื NOBLE-W2 จ�านวน 342.35 

ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตราส่วน 4 

หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ และ

จะเริ่มเทรดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2564 นี้ 

โดยวอร์แรนท์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและสามารถเริ่มใช้

สิทธิได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดง

สิทธิ (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2565 

โดยราคาแปลงสิทธิที่ 8 บาท) รองรับการอัตราการ

เติบโตของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

" การออกวอร์แรนท์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนใน

อนาคต ตามแผนนโยบายของบริษัทฯ ที่พร้อมเดิน

หน้าขยายธรุกจิและช่วยเสรมิฐานเงนิทนุให้แขง็แกร่ง

มากขึ้น ส�าหรับแผนการรองรับและต่อยอดการ

พฒันาโครงการใหม่ๆในอกี 3 ปีข้างหน้า เพือ่ก้าวสูผู่น้�า 

Top 5 ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ตามวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่วางไว้ "

NOBLE จ่อเทรดพาร์ใหม่ 7 ม.ค.น้ี 

เพ่ิมสภาพคล่อง ขยายฐานผู้ลงทุน

ท้ังในประเทศ - ต่างประเทศ
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บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เปิดเกมปี 2564 

อัดงบลงทุน 400-500 ล้านบาท ปั้นธุรกิจอาหาร 

ผ่าน แบรนด์ วนัเดอร์ฟูด้ พร้อมลยุธรุกจิเกีย่วเนือ่ง

แก๊ส LPG อาทิ ซ่อมและผลิตถังแก๊ส หนุนรายได้

เพิ่ม สร้างฐานธุรกิจแข็งแกร่ง "ชมกมล พุ่มพันธุ์

ม่วง" ประกาศน�าทพัเดินหน้าลยุต่อยอดธรุกจิไม่ยัง้ 

เพ่ือตอกย�า้จดุยนื หุน้ผลการด�าเนินงานเติบโตและ

จ่ายปันผลต่อเนื่อง

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ ม่ วง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับ
บลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
(WP) เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจปี 

2564 ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 

400-500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจธุรกิจ

อาหารที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยในการเพิ่ม margin ให้

กับกลุ่มบริษัทฯในอนาคต และธุรกิจจัดจ�าหน่าย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลัก 

และเป็นหวัใจส�าคญัทีช่่วยในการขบัเคลือ่นธรุกจิขอ

งบรษิทัฯ ภายใต้แบรนด์ “เวลิด์แก๊ส” ทีย่งัคงขยาย

ตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ท้ังนี้ แบ่งเป็นใช้ส�าหรับลงทุนธุรกิจซ่อมถัง 100 

ล้านบาท ลงทุนซ้ือถังบรรจุแก๊ส 200-300 ล้าน

บาท และลงทุนในธุรกิจอาหาร 50 ล้านบาท 

ด้วยการขยายแบรนด์ วันเดอร์ฟู้ด จากในเครือ

ที่จัดตั้ง ได้แก่ ผัดไทยไฟทะลุ,ข้าวซอย Hungry 

Rabbit,ร้านอาหาร Hyper Fine Dining ระดับมิ

ชลินสตาร์ 1 ดาวในชื่อ Table 38 และ Pi Kun โดย

มีแผนต่อยอดธุรกิจอาหารแช่แข็ง ธุรกิจแคทเทอริ่

งและการขยายแฟรนไชส์ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี 

ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนส�ารอง เพื่อรองรับการ

ขยายธุรกิจท่ีต้ังเป้าเติบโตทุกช่องทางในปี 2564 

และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก แบรนด์ 

“เวิลด์แก๊ส” ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรม LPG ในประเทศปี 

2564 เชื่อว่า ยังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่

ต้องใช้ และมีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ส่วน

ราคาคาดว่า ยงัคงทรงตวั ไม่หวอืหวามากนกั ขณะ

ที่แนวโน้มปริมาณการขาย LPG ของบริษัทฯ คาด

ว่าจะอยู่ในระดับ 800,000 ตัน

ขณะที่ภาพการเติบโตของผลการด�าเนินงาน 

ประเมินว่าจะทรงตัวจากปี 2563 ขณะที่อัตราก�าไร

ขัน้ต้นเชือ่ว่าน่าจะปรบัตัวดขีึน้จากสัดส่วนการขาย

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตัว

ของจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐาน

ธุรกิจให้แข็งแกร่ง ตามแผนท่ีได้วางไว้ เป็นการ

ตอกย�้าให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ พร้อมลุยต่อจิ๊กซอว์

ธุรกิจ ให้ครอบคลุม ครบวงจร จากเดิมมีเพียง

ธรุกจิจดัจ�าหน่ายก๊าซ LGP อกีท้ังเพือ่ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ ที่ส�าคัญ

เพื่อรักษาอัตราการท�าก�าไร และเพ่ิมยอดขายให้

มากขึน้ และกระจายความเสีย่งของธรุกิจในอนาคต 

โดยังเน้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่ท�าอยู่

คือ LPG อาทิ การผลิตถัง และซ่อมถัง ส่วนธุรกิจ

ที่ไม่ใช่ LPG คือ ธุรกิจอาหาร ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่ง

ธรุกจิหลกัทีจ่ะสร้างรายได้ในอนาคต ซึง่ภาพของบ

รษัิทฯ ต่อจากนีจ้ะเป็นในลกัษณะ Energy Provider 

และ Energy Solution ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อ

ม่ันว่า WP จะสามารถรักษามาตรฐานการด�าเนิน

ธุรกิจ และเป็นหุ้นที่ผลการด�าเนินงานเติบโต และ

ปันผลได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาวชมกมล กล่าวใน

ที่สุด

WP กางแผนปีฉลู ทุ่มงบลงทุน 400-500 ลบ.  

ขยายพอร์ตรุกธุรกิจอาหาร-ต่อยอดธุรกิจแก๊ส
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นายธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) TU  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากข่าว

เก่ียวกับโควิด-19 ที่เกิดข้ึนจากพื้นท่ีต้ังโรงงาน

หลักของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทขอ

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนดังนี้

ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564 บริษัทได้ด�าเนินการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-19 ให้กบัพนกังานของบริษัททุก

คนในจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน23,630 คน หรือ

มากกว่าร้อยละ 85 จากจ�านวนพนักงานที่ปฏิบัติ

งานในจงัหวัดสมทุรสาครทัง้ส้ิน 27,552 คน และได้

รับผลยืนยันจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี 

PCR ว่าตดิเช้ือโควิด-19 เพียงร้อยละ 0.29 หรอื 69 

คน เท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรการที่

รฐัก�าหนด กล่าวคือแยกพนกังานดงักล่าวออกเป็น

สองส่วน คอื หากไม่มอีาการ ให้กกัตวัทีบ้่านหรอืใน

สถานทีที่บ่รษิทัเตรยีมไว้ พร้อมการตดิตามดอูาการ

อย่างใกล้ชิดและหากมีอาการ ให้เข้ารับการรักษา

ตามขัน้ตอนของภาครฐัอย่างครบถ้วน ส�าหรบัการ

ตรวจพนักงานครบทั้งจ�านวน คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในช่วงสัปดาห์หน้า

ทั้งน้ี บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยพนักงานที่มีการ

ตดิต่อกบัผูต้ดิเชือ้นัน้อยู่ในช่วงกกัตวัและหน่วยงาน

ของรัฐมีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง บริษัท

จะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับ

ภาครัฐอย่างใกล้ชิด ส�าหรับมาตรการและขั้นตอน

ต่างๆ ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ยังรวมไปถึง

การดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัว

ตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติด

เชื้อและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพ่ิมเติม ตลอดจน

การท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ big cleaning ในบรเิวณ

ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงงาน ส่ิงท่ีส�าคัญ

อกีประการคอื โรงงานของบรษิทัทกุแห่งยงัคงเปิด

ด�าเนนิการด้วยก�าลงัการผลติปกต ิและสามารถส่ง

มอบสนิค้าได้ตามก�าหนดเนือ่งจากจ�านวนพนักงาน

ที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจ�านวนที่น้อยมาก

บริษัทให้ความส�าคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและ

ชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีว

อนามัยและความปลอดภยั โดยมมีาตรการคดักรอง

ผู้ทีจ่ะเข้ามาปฏิบตังิานท่ีโรงงาน แม้ว่าการผลติยัง

คงด�าเนินอย่างต่อเนื่อง แต่งดการประชุมติดต่อ

ระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัท

และผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จ�าเป็น ซึ่งต้อง

ได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทก่อน

เท่านัน้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีารจ�ากัดการเคลือ่น

ย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุน

ต่างๆ ท างานจากบ้าน มีการท าความสะอาด

ฆ่าเช้ือต่างๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง

ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะน�าด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

บริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ 

การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ และมีแผน

การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังหมดนี้เพ่ือให้

มัน่ใจได้ว่าบรษิทัได้ด�าเนนิการตามมาตรฐานสงูสดุ

ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน 

การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่าง

เต็มที่ และจากรายงานองค์การอนามัยโลกและ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุว่า

ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อผ่านผลิตภัณฑ์

อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ

มาตรการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ

บรษิทัท่ีเข้มงวดในทุกขัน้ตอนการผลติ เพือ่ป้องกนั

การปนเปื้อนใดๆ รวมถึงไวรัสและการติดเช้ือต่างๆ 

อีกด้วย

TU เผยพนักงานท่ีรง.สมุทรสาคร 

พบติดเชื้อโควิด-19 เพียงร้อยละ 0.29 

หรือ 69 คน เท่าน้ัน
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TPOLY เปิดแผนธุรกิจปี 2564 สดใส ตุน Backlog หนากว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลหน้าใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานภาครัฐ ฟาก 

“ปฐมพล สาวทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจใหม่ มั่นใจผลงานปีนี้โต 10% จากปีก่อน

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ตั้งเป้าจะเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2563 กว่า 

5,200 ล้านบาท สามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ เป็นต้นไป นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังคงเดิน

หน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่คาดว่าจะมีโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ธุรกิจไฟฟ้า

ที่จะมีการ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 แห่ง ก�าลังการผลิตรวม 26 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนผลงานของปี 2564 ให้เติบโต

ได้ที่ 10% จากปีก่อน

“ปี 2564 บริษัทฯ ประเมินว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงานยังมีสัญญานที่ดี เพราะยังมีงานที่รอรับรู้รายได้อีกหลายโครงการ ทั้งงานที่เซ็นสัญญาไป

แล้ว และที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 1 ของปีนี้ พร้อมกันนี้ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะ

งานก่อสร้างของชลประทานและประปา ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งยังเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ สามารถท�าก�าไรและสร้างผล

ตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต” นายปฐมพลกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ TPOLY กล่าวอีกว่า ส�าหรับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ขณะนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาใน

ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค หรือมีโครงสร้างธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจไฟฟ้า คาดว่าจะเป็นความชัดเจนภายในปี 2564 เพื่อช่วยหนุนผล

งานของ

บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง

“การเข้าไปศึกษาในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกับธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ มองว่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมาช่วยหนุนผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในระยะยาว” นายปฐมพลกล่าวในที่สุด

TPOLY ต้ังเป้าปีน้ี รายได้โต 10% เทียบกับปี63 

คาดงานในมือกว่า 5.2 พันลบ. ทยอยรับรู้รายได้ในปีน้ี

-เผยอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจใหม่
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บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) S เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ GRC-02/2020/027 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และหนังสือของบริษัทฯ ที่GRC-02/2020/028 เมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding) ("MOU") ระหว่างบริษัทฯ 

และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เนอวานา ไดอิจ�ากัด (มหาชน) ("NVD") ("กลุ่มสมวัฒนา") นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ท�าการขายและโอนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน NVD จ�านวน 711,855,320 

หุน้ คดิเป็นร้อยละ 51.56ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วของ NVD ในราคาหุน้ละ 2.52 บาท หรอืคดิเป็นเงินจ�านวนรวมท้ังสิน้1,793,875,406.40 บาท 

ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาแล้ว โดยผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผลให้ NVD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง นายนริศ เชยกลิ่น นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และ นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

และกรรมการชดุย่อย ของ NVD และบรษิทัเนอวานา ริเวอร์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ NVD โดยมผีลเป็นการลาออกโดยทนัทใีนวนันีเ้ช่นเดยีวกนั

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า "สิงห์ เอสเตทอยู่ในระหว่างการจัดพอร์ตการ

ลงทุน เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะยังคงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ เราก�าลังเดิน

หน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะพร้อมเปิดตัวในปีนี้"

S ประกาศ NVD 

ส้ินสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
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บริษัท เนอวานา ไดอิจ�ากัด (มหาชน) ("NVD") เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ  ได้แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และการซื้อขาย
หุ้นระหว่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสองกลุ่ม คือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)(สิงห์ เอสเตท" ) และกลุ่มผู้ถือหุ้น ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นั้น

ในวันนี้ (วันที่ 6 มกราคม 2564) บริษัทฯ ได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่า  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองกลุ่มได้ข้อสรุปว่า นางวัฒนาสมวัฒนา และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา จะเป็นผู้
เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจ�านวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.56 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (กล่าวคือ นางวัฒนา สม
วัฒนา จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจ�านวน 427,639,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา
จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจ�านวน 284,216,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)จากสิงห์ เอสเตท  ในราคา  2.52 
บาทต่อหุ้น  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท ("ธุรกรรมซื้อขายหุ้น") โดยธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้เสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ส�าคัญ

และส่งผลให้บริษัทฯ สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของสิงห์  เอสเตท  ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554  
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.12/2554")   
นางวฒันา สมวฒันา และนายศรศกัดิ ์สมวฒันา(ซึง่เป็นกลุม่บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืกระท�าการร่วมกนัเพือ่การเข้าถอืหลกัทรพัย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (parties 
acting inconcert) มีหน้าที่ต้องท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทเป็นจ�านวน 453,427,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.84 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจากผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายตาประกาศที่ ทจ. 12/2554  

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กล่าวว่า "เราเชื่อมั่นและมั่นใจอย่างยิ่งในศักยภาพของเนอวานา ไดอิ และพร้อมที่จะสานต่อความส�าเร็จของบริษัท ให้เดินหน้าต่อไป
อย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยชั้นน�าของประเทศไทย"

NVD เผยกลุ่มสมวัฒนา เข้าถือหุ้น 51.56% 

หลังซื้อหุ้นจาก S แล้ว   
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คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) จัดการประชุม

ประจ�าเดือนมกราคม 2564 โดยมี นายกลินท์ 

สารสนิ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(ประธาน กกร.) นายสพุนัธุ ์มงคลสธุ ีประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนาย

ผยง ศรีวณชิ ประธานสมาคมธนาคารไทยเป็น

ประธานร่วม โดยทีป่ระชมุ กกร. มีความเหน็ว่า 

* การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศท�าให้

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก การ

ท่องเทีย่วในประเทศซึง่เป็นเครือ่งยนต์หลกัของ

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตลอดครึ่งหลังของปี 

2563 ไม่สามารถเดินต่อได้ช่ัวคราว หลังจาก

มีมาตรการเข้มงวดจ�ากัดการเดินทางในหลาย

จงัหวดัทีม่ปีระชากรมากหรอืเป็นจดุหมายของ

การท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 

เดือน และยังส่งผลลบต่อความเชื่อม่ันของผู้

บริโภคและนักลงทุน ส�าหรับกิจกรรมการผลิต

ในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทาง

อ้อมจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ 

เนื่องจากประเทศส�าคัญๆ ใน Global supply 

chain อย่างจีนและไต้หวันยังควบคุมการ

ระบาดได้ดี ท้ังนี้ ภาคการส่งออกในช่วงต้นปี 

2564 อยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดัจากปัญหาขาดแคลน

ตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกรวมถึงค่าเงิน

บาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่า

* ภาครัฐควรเร่งหามาตรการควบคุมโรค

ระบาดและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการและแรงงาน

ที่ได้รับผลกระทบ

ประการแรก ต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาด

และบังคับใช้มาตรการต่างๆที่ประกาศออกมา

อย่างเคร่งครัด ควรจะ focus แม่นย�า ตรงจุด 

ถึงต้นตอการแพร่กระจายทั้งนี้ขอให้ควบคุม

ดูแลที่อยู่ของคนงานต่างด้าวให้เหมาะสมเพื่อ

ระงับการแพร่ระบาด และเร่งจับผู้กระท�า

ผิดท้ังบ่อนการพนัน และการน�า

เข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย รวม

ถึงสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าของประเทศว่า

ปัญหาการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากคนสูค่น 

ไม่ใช่จากอาหารหรือสินค้าสู่คน

ประการทีส่อง ขอให้ภาครฐัเร่งด�าเนนิการเรือ่ง

งบประมาณช่วยเหลือ 2 แสนล้านบาท โดยให้

ก�าหนดวิธีการให้ชัดเจนปฏิบัติได้เร็วและให้ส่ง

ผลได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพราะมคีวามเหน็ว่า

จะสามารถช่วยพยงุเศรษฐกจิได้ซึง่อาจเป็นการ

ต่ออายโุครงการคนละครึง่และเพิม่งบประมาณ

การใช้จ่ายต่อบคุคลเป็น 5,000 บาท มาตรการ

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบ

การที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลดค่าไฟ 5% รวม

ถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่าง Asset 

Warehousing และ บสย. อย่างมปีระสทิธภิาพ

ประการที่สาม เร่งรัดเรื่องวัคซีนให้สามารถ

ได้มาตามก�าหนดเวลาและมีปริมาณที่เพียง

พอรวมถึงก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ใน

การกระจายการขนส่งและฉีดวัคซีนอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยจดัล�าดับผูท่ี้ได้รับวัคซีนก่อน

หลังอย่างเหมาะสม

ประการที่สี่ เร่งรัดการใช้และการเจรจาการค้า

ทวภิาค ีรวมถงึการให้สัตยาบนัลงนามข้อตกลง 

RCEP ในการประชุมรัฐสภา เพื่อให้ข้อตกลง

ที่ลงนามไปเมื่อเดือน พ.ย. 63 มีผลบังคับใช้

กลางปีนี ้เพือ่ให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิมแีรง

ส่งเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง

* การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โลกที่มีแนวโน้มว่าจะ

ช้ากว่าที่คาด

ไว้เดิม 

รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และการใช้งบ

ประมาณเพ่ิมเติมอีก 2 แสนล้านบาทในการ

พยุงเศรษฐกิจ ที่ประชุม กกร. จึงคาดการณ์

ว่าเศรษฐกจิไทยปี 2564 จะขยายตวัได้ในกรอบ 

1.5% ถึง 3.5% หากควบคุมการแพร่ระบาดได้

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ลดลงจากประมาณ

การเดิมท่ีคาดว่าขยายตัวได้ 2.0% ถึง 4.0% 

เช่นเดยีวกบัประมาณการการส่งออกในปี 2564 

ท่ีคาดว่าจะขยายตวัเพยีง 3.0% ถงึ 5.0% ส่วน

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะอยู่ในกรอบ 0.8% ถึง 

1.0%

กกร. คาด ศก.ไทยปี 64 ขยายตัวในกรอบ 1.5%- 3.5% 

หากคุมโควิด-19 ภายใน 3 เดือน ลดลงจากประมาณการเดิมท่ีคาดว่าขยายตัวได้ 2.0%-4.0%
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วายแอลจเีผยทองพุง่รบัศกัราชใหม่ เทรนด์ขาขึน้

ชัดเจนทั้งระยะกลาง-ระยะยาว มีลุ้นแตะ 2,000 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ เหตุได้ 2 ปัจจัยหนุน ทั้งค่า

เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าสวนทางค่าเงินปอนด์

ที่แข็งค่าหลังอังกฤษบรรลุข้อตกลงการค้ากับ

สหภาพยุโรป และการระบาดของ COVID-19 

ยังน่าห่วง ส่งผลสหรัฐอนุมัติมาตการกระตุ้น

เศรษฐกจิการคลงัรอบใหม่ หนนุทองค�าแขง็แกร่ง

รับคาดการณ์เงินเฟ้อที่พุ ่งสูง ขณะท่ีกองทุน

ทองค�า SPDR เริม่กลับเข้าซ้ือทองค�าส่งสญัญาณ

ตลาดทองค�าสดใส

นางพวรรณ์  นววัฒนทรัพย์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บริษทั วาย
แอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (YLG) ผู้น�าเข้าและส่งออกทองค�า

แท่งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า หลังจากตลาด

ทองค�าเปิดซือ้ขายเตม็รปูแบบในปี 2564 ทองค�า

เปิดตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวก และสามารถ

ผ่านยืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้

อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้เทรนด์ระยะกลางสดใส

หลังราคาทะลุกรอบไซด์เวย์ดาวน์ ท่ีด�าเนินมา

เป็นเวลา 5 เดือน ส่วนระยะยาวนั้นยังคงเป็นขา

ขึน้ต่อไป  แม้ว่าช่วงเดอืน ต.ค.-พ.ย. 2563 

ราคาทองค�าจะปรับลดลงไปบ้าง ซึ่ง

ช่วงนั้นกองทุน SPDR ได้ทยอยขายทองค�าออก

มาบางส่วน แต่ล่าสุดช่วงใกล้ส้ินปี 2563 กองทนุ 

SPDR ได้กลับเข้ามาซื้อทองค�าเข้าพอร์ตอีกครั้ง 

จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดทองค�า อย่างไร

กต็ามการปรบัตัวขึน้มาของราคาทองในช่วงนีม้า

จากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่ การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ทียั่งคงมผีูติ้ดเชือ้เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง 

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกจิทัว่โลก ขณะที่

ล่าสุด ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ได้ลงนามอ

นมุตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบ

ใหม่มูลค่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมี

การคาดการณ์ว่ารฐับาลของประธานาธบิด ีโจ ไบ

เดน กน่็าจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิรอบที่ 

3 ออกมาเช่นกัน

ส่วนปัจจยัที ่2 ทีส่่งผลให้ราคาทองค�าขยับข้ึนมา

อย่างมนียัส�าคัญคอืการอ่อนค่าของเงนิดอลลาร์

สหรฐั เนือ่งจากค่าเงนิปอนด์ทีแ่ขง็ค่าหลงัจากที่

องักฤษและสหภาพยุโรปสามารถตกลงมาตรการ

ด้านการค้าลุล่วงจากกรณี BREXIT นอกจากนี้

การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง

ของสหรัฐยังส่งผลต่อให้การคาดการณ์เงินเฟ้อ

ปรับตัวสูงขึ้น และทองค�าจึงเป็นทางเลือกใน

การป้องกันความเส่ียงจากเงินเฟ้อที่ดี ทั้งนี้เมื่อ

ปี 2563 เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 7% ส่ง

ผลให้ราคาทองค�าปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% โดยใน

ปีนี้นักวิเคราะห์จากต่างประเทศยังได้คาดการณ์

ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอย่างต่อ

เนือ่ง ซึง่เป็นปัจจยับวกต่อทองค�า อีกทัง้ธนาคาร

กลางหลายประเทศได้ลดสดัส่วนการถอืครองเงิน

ดอลลาร์สหรฐั และได้หนัไปถอืครองเงนิสกลุอืน่

รวมถึงทองค�าเพิ่มขึ้น ส่วนระยะยาวนั้น

ทองค�ายงัเป็นขาข้ึนอกี 1-2 ปี เพราะ

อตัราดอกเบีย้จะยังอยู่ในระดับ

ต�่าถึงปี 2566

ส�าหรับ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงนี้แม้

ทิศทางจะเป็นขาขึ้น แต่อาจจะมีการขายท�าก�าไร

ออกมาในบางช่วง โดยนักลงทุนสามารถเข้า

ทยอยเข้าซือ้สะสมได้ แต่เน้นท�าก�าไรระยะสัน้เป็น

รอบๆ แนะน�าจบัตาแนวต้านส�าคญับรเิวณ 1,965 

ดอลลาร์สหรฐัต่อออนซ์ หากผ่านได้จะเพิม่โอกาส

ที่ราคาจะแตะ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ 

ส�าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สามารถเข้า

ซื้อเมื่อย่อตัวที่แนวรับ 1,921 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

ออนซ์  โดยก�าหนดจุดตัดขาดทุนไว้ในบริเวณ 

1,907 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์  

ทั้งนี้นักลงทุนที่สนใจลงทุนในทองค�าแท่ง

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง  www.ylgbullion.

co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-

687-9888  และผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของบริษัท 

https://www.facebook.com/YLGGroup และ

หากสนใจการลงทนุทองค�าในสัญญาซือ้ขายล่วง

หน้า (Gold Online Futures และ Gold Futures 

) สามารถติดต่อได้ทาง  www.ylgfutures.co.th 

หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-687-

9999 

YLG ชี้ทองพุ่งรับต้นปี เหตุ2ปัจจัยหนุนดอลลาร์อ่อน-โควิดยังโคม่า  

เทรนด์ระยะกลางสดใส ระยะยาวไปต่อได้อีก ลุ้นแตะ2,000ดอลลาร์
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อินไซด์ Business
"ทาเจ๋ สเตนเลส สตีล โพรดักส์ ลงนาม
ในสัญญาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2"

ซีพีเอฟ สนับสนุนการท�างานเชิงรุก

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต. อสม. ชุมชน 

ป้องกันโควิด 19

"ไทยประกันชีวิต
-มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ 
มอบเงินผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ"

เคทีซีแบ่งเบาภาระสมาชิกบัตรฯ 

ด้วยบริการผ่อนช�าระค่ารักษาพยาบาล 

ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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